

# THẾ GIỚI TIỀN SỬ

## SAGIANG

### I.- THẾ GIỚI CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH

Địa cầu là sanh hành tinh thứ Ba của Thái dương hệ được cấu tạo cách nay 140 tỷ năm, trải qua 4 địa tầng và 7 lần đại hồng thủy thay đổi hình dạng, từ bằng phẳng nhẵn nhõ diện địa chỗ lồi lên là núi đồi, chỗ lõm xuống thành biển hồ và đại dương, chỗ bằng phẳng là bình nguyên, chỗ cao là cao nguyên. Thật ra nó là khối lửa đầu tiên thành hình lăn xoay trên quỹ đạo của nó do từ trường của Định tinh quán xuyên, nó có hộ tinh là Mặt trăng chịu hấp lực từ trường của nó di chuyển trên quỹ đạo trực thuộc từ trường của địa cầu. Mặt trăng nguyên thủy là khối lửa nhỏ tách rời ra khỏi địa cầu và cũng nguội dần tạo ra đất đá trên mặt, phản chiếu quang năng của Mặt Trời nên có ánh sáng dịu dàng về đêm, nhưng chỉ tròn vẹn một lần trong 1 tháng, ngày rằm tròn trịa, còn những ngày khác bị địa cầu che khuất cho đến đêm 30 là đen tối do nằm sau địa cầu. Nên trăng tròn trăng khuyết và mất dạng về đêm được người ta ví cuộc đời con người cũng như Mặt trăng, khi lên voi, lúc xuống chó, khi mất hẳn do vận mạng đen tối hay sáng sủa. Hình thể địa cầu tiên khởi trải qua địa tầng thứ tư cách nay 80 triệu năm mới có được hình thù ngày nay. Trái đất mới có diện địa hoàn toàn với 5 châu: 1/- Đông thẳng thân châu cấu tạo dân Da Vàng (Thuộc Thổ). 2/- Nam thiên bộ châu với dân Da Đen (Thuộc Thủy). 3/- Bắc cư lưu châu toàn Da Trắng (Thuộc Kim). 4/- Tây ngu hạ châu dân Da Đỏ (Thuộc Hỏa). 5/- Đại dương châu dân Da Xanh (Thuộc Mộc) với 5 Đại Dương: 1/- Bắc băng Dương (Thuộc Thủy). 2/- Nam băng Dương (Thuộc Hỏa). 3/- Thái bình Dương (Thuộc Thổ). 4/- Đại tây Dương (Thuộc Kim) 5/- Ấn độ Dương (Thuộc Mộc). Nhưng 2 đại lục lớn bị chìm mất đi sẽ nổi trở lại sau khi địa cầu chuyển trục lần thứ Tám: 1/- Đại lục Lemuria ở Thái bình dương dài từ ngang Oregon xuống tới ngang Đại dương châu. 2/- Đại lục Atlantis ở Đại Tây Dương dọc theo duyên hải Hoa Kỳ xuống tới phía Bắc Bresil sang qua tới Tây Phi châu kéo lên tới ngang Tây ban Nha và Anh cát Lợi. Trên 2 đại lục này nền văn minh Cổ đại và nền Trung cổ văn minh phát triển sớm nhất địa cầu, hậu duệ còn tiếp tục đầu thai vào thời cận đại và hiện đại tranh chấp nhau lần thứ Ba hủy diệt toàn thể nhân loại, chỉ còn 1/10 được nhiếp độ tái sinh để được tuyển chọn vào Long Hoa hội lập lại đời Thượng nguyên Thánh đức của ngàn xưa.

### II.- ĐỜI SỐNG SINH VẬT TRONG THẾ GIỚI TIỀN SỬ

Sau khi hình thành hoàn toàn địa hình đầy đủ tứ đại đã trải qua địa tầng thứ tư ổn định, vi linh tử thực vật giáng trần phối hợp vật chất tạo hình trứng nước, đây là tế bào thực vật đầu tiên của thế giới, có cuộc sống và tăng trưởng, phối hợp nhau tạo ra rong, rêu, tảo và lần lượt tiến tới thủy thảo mộc và tấn triển lên thảo mộc. Mộc sinh động tăng trưởng lớn lên, già cỗi và chết, chỉ để bào tử tiếp nối thảo mộc tân sinh. Các vi linh tử tạo ra thảo mộc có nhiều thành phần: rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt bào tử. Mỗi thành phần đều có vi linh tử chủ trì, theo mệnh lệnh của vi linh tử chánh chủ trì toàn thân thể thảo mộc đặt ở gốc giữa rễ và thân cây, cũng như con người mỗi bộ phận đều có vi linh tử chủ trì, đặt trong hệ thống sinh động do vi linh tử ở Nê hoàn cung (Linh hồn) điều động. Thân xác tứ đại, chết đi nhưng vi linh tử là nguyên tử bất diệt, chúng sẽ tái sinh động trong thế xác mới, nên mới có luật nhân quả đầu thai chuyển kiếp. Chỉ có vi linh tử đặc đạo quả thăng hoa về thượng giới mới thoát vòng tục lụy luân hồi, hay kỳ duyên được nhiếp độ về Tây Phương hóa kiếp hoa sen tái sinh, tu hành trở thành a la hán, Bồ tát. Thảo mộc sinh động được xếp hàng vào ngũ hành và chủ trì ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy)

tương phù hợp với ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) còn vi linh tử là nguyên tử có âm tử, dương tử và trung hòa tử, nhưng âm dương tương hội hiệp tạo sinh ra vạn vật, còn trung hòa tử trung gian giữa âm dương. Như vậy sinh vật đầu tiên Thế giới tiền sử là thảo mộc. Thảo mộc tăng trưởng cả mấy chục triệu năm, mới tới vi linh tử động vật giáng phàm, theo nguyên tắc phối hợp các nguyên tử với âm dương nhị nguyên, ngũ hành và ngũ năng tạo ra tế bào nguyên thủy động vật trong nước là vi khuẩn và vi trùng. Chúng thuộc loại phân bào không chết, chỉ phân hai cơ thể ra hai tế bào con khi già, tăng trưởng nhanh chóng. Vi trùng rất ác độc chỉ đục phá các sinh vật thể khác để tăng trưởng và sinh sôi nảy nở, chớ không kiến tạo gì cả, chúng gây ra bệnh hoạn giết chết các sinh vật. Trái lại vi khuẩn hiền lành lo phụng sự cho sinh vật bằng khả năng kết hợp nhau tạo ra từng bộ phận của sinh vật, hay tạo ra các thủy phẩm như: giấm, rượu, tương, chao...Nhóm nguyên sinh động vật rất quan trọng, nhờ chúng tiến hành với vi linh tử động vật phát triển lên Thấp sinh động vật, một thời gian sau, chúng phát triển lên Hoá sinh động vật, mà vẫn cứ giữ phần Thấp sinh động vật tiếp tục mãi. Cả mấy triệu năm sau chúng mạnh bạo phát sinh ra Noãn sinh động vật. Chúng cố gắng 3 triệu năm sau nữa đủ năng lực tiến tới Thai sinh động vật mà tuyệt tác là loài khí vượn, từ đó tiến tới dã nhân, đười ươi và người tuyệt. Chính Darwin lầm tưởng thuyết động vật tiến hóa khi khảo sát Đười ươi và Người Tuyệt vội tuyên bố khí vượn là thủy tổ con người. May là ông chưa gặp Nhân ngư, cá Nược, cá Heo có bộ phận sinh vật Nam Nữ như con người có thể ông sẽ tuyên bố Thủy tổ con người là Cá, và nhứt là nhóm bản nhân đã tuyệt tích (Do Giải Phẫu), nếu gặp sẽ bị nêu lên Thủy tổ con người là Nhân Mã, Nhân Điều, Nhân Sư. Các động vật thời tiền sử sống rất hồn nhiên chia làm 2 nhóm: 1/- Nhóm ăn cỏ hiền lành đa số, nhưng các khủng long, khổng tượng, khổng hầu, lại hung tợn, giết người và các sinh vật khác, để giành giật đồng cỏ, rừng rậm, rong rêu tảo và thủy thảo mộc. 2/- Nhóm ăn thịt sống có răng bén nhọn dữ tợn bắt sinh vật khác ăn sống nuốt tươi cũng như con người còn man rợ ăn thịt sống cả thời gian dài hàng triệu năm. Sau nhờ biết được lửa mà cải tiến thực phẩm nấu chín và phát triển nên văn minh tuyệt đỉnh thời tối cổ nhứt là ở đại lục Lemuria và Trung cổ là Đại lục Atlantis. Chỗ ở của sinh vật tiền sử chỉ có con người là tiến bộ từ hang động tiến tới lều trại, nhà cửa, cung điện, thành trì, nhứt là thành thị vươn lên nhà chọc trời và nhà chọc đất, còn tiến hành tới nhà kiếng đáy biển. Các sinh vật dưới nước không có ý thức nhà cửa, cứ ở hang động sống quần tụ hay riêng biệt. Có những bầy cá tôm sống từng đoàn, lang thang hết nơi này sang nơi khác, chỉ đến loài nhân ngư cũng không phát triển và ngày nay tuyệt chủng. Cá heo lội nhanh nhứt có thể 20 km/giờ đuổi kịp tàu thuyền trên biển. Cá mập xanh khôn ngoan được nuôi dưỡng canh giữ tàu ngầm, đặc vụ đường biển. Sinh vật trên đại lục có loại lưỡng cư sống ở dưới nước và trên đất tùy theo từng trường hợp. Con rùa, rắn, giao long, cá sấu, hải mã, hải ngư lội trong nước và ở trên cạn tùy lúc. Riêng con người tinh hoa nhứt hoàn vũ, nhờ có trí tuệ và khối óc sáng tạo, canh tân mãi nếp sống hơn tất cả mọi sinh vật, như con kiến, con ong sống có trật tự từ ngàn xưa đến nay, không thay đổi có kiến chúa, ong chúa có tổ chức phẩm trật, kiến đục, ong đục cận vệ, kiến thợ, ong thợ công nhân làm tròn phận sự trong tổ, như là một tiểu quốc gia. Loài cá tôm cũng sống hợp đoàn, cũng tôn ti trật tự. Loài thú cũng thế nhưng chúng không tiến bộ, chỉ đến thú khổng lồ: Khủng long, khổng tượng, khổng hầu, cá mập. Thế giới tiền sử quy kết về con người luôn chú tâm canh tân, cải tiến cuộc sống từ lúc sơ khai cho đến ngày nay. Họ đã phát triển nên văn minh cổ đại cách đây cả mấy trăm ngàn năm ở 2 đại lục: Lemuria và Atlantis đủ mọi ngành: canh nông, du mục, y học, khoa học, văn học, kỹ thuật, cơ giới, triết lý, nghệ thuật, ngay cả đời sống xã hội rất hài

hòa, lo làm lành lánh dữ, tạo thiện nghiệp, tâm linh tinh xảo hướng về đấng Sáng Tạo, sử dụng thông điệp giao dịch với thần linh dễ dàng (Giống điện thoại cầm tay). Nền nông nghiệp, trồng lúa nước rất thịnh hành lương thực, công việc nặng nhọc dành cho bàn nhân (Nhân thú) nhưng không bạc đãi, sống chung như huynh đệ. Nhưng về sau bị khủng long và khổng tước huy hiếp, họ phải giải phẫu bàn nhân trở thành người bình thường, để có lực lượng mạnh mẽ đối phó, tức nhiên y học của họ đã tuyệt kỹ, nhứt là thuật ướp xác còn di tích những vua chúa hoàng tộc thân xác còn nguyên vẹn, tuy đã chết nhiều ngàn năm, chôn giấu trong kim tự tháp. Khoa học phát triển tuyệt đỉnh: Đại pháo diệt khủng long, Tàu ngầm, tàu nổi, phi thuyền, vũ khí quang học Laser. Toán học rất tiến bộ, họ chế tạo máy toán tinh vi (Máy điện toán) đo lường được chính xác khoảng cách các hành tinh trong vũ trụ. Họ chế tạo được loại phi cơ đứng một chỗ (Vệ tinh nhân tạo) để chụp hình diện địa Trái đất rất chính xác, và còn ghi lại  $PI = 3.1416$  để tính viên chu và diện tích hình tròn. Đời sống sinh vật tiền sử ngày nay chỉ còn di tích sâu đậm Tam giác tử thần Bermuda, các kim tự tháp ở Nam Mỹ và Ai cập cùng Đế Thiên, Đế Thích ở Kampuchea.

### **III.- ẢNH HƯỞNG ĐỜI SỐNG SINH VẬT TIỀN SỬ**

Con người hiện diện sau thực vật và động vật hàng chục triệu năm, với thân thể vào khoảng giữa: không to lớn và sức lực bằng các thú vật khổng lồ, hay to lớn, nhưng lớn hơn rất nhiều thú vật khác. Con người gây nhiều di tích cho hậu thế, trong lúc thú cầm chỉ oanh liệt một thời rồi tuyệt tích hay diệt chủng do thiên nhiên (Khí hậu) hay chuyển động địa chấn, đại hồng thủy, nên di tích thú cầm chỉ còn huyền thoại mà thôi. Di tích cá voi cứu ngư thuyền thọ nạn trên biển khi bị bão tố, được Nhà Nguyễn phong chức Lãng hải Đại tướng quân, lập miếu thờ trọng đại. Nhân ngư đã từng là vua chúa hải dương, điều ngự binh tôm tướng cá. Điều thiên sư thuyết phục tể tướng Bạch thị Lang treo ân từ quan về núi tu hành. Hồ ly tinh ám hại thanh niên đa tình, Hồ ly tinh bắt hồn người đẹp Tô đắc Kỳ, thay thế để ám hại Trụ vương. Bạch Viên, con vợ thành tinh dụ dỗ chàng nho sĩ Tôn Cát. Bạch Lộc đại tiên bạn Tôn Tần là con nai tu hành đắc đạo. Bạch Hạc đồng tử vâng lệnh Nam Cực Tiên Ông tha đầu Thân công Báo bay đi chỗ khác chơi. Con ngỗng để tang Ông Công đã Trường đèn ơn không ăn thịt. Ảnh hưởng con người tiền sử sâu đậm nhứt là chiến đấu không ngừng chống dã thú và thiên tai để sinh tồn. Họ sống quần tụ gây tình đoàn kết trong họ hàng từ chế độ mẫu hệ cho tới chế độ phụ hệ. Họ tiến triển mưu sinh từ ăn lông ở lỗ sang qua cất lều trại nhà cửa và lấy lửa làm chính yếu nấu nướng chín thực phẩm, sưởi ấm, gây ánh sáng về đêm và dùng lửa chiến thắng dã thú. Họ biết dệt vải may mặc thay thế quần áo da thú. Từ ngàn xưa họ đã biết trồng dâu nuôi tằm lấy tơ dệt lụa. Họ đã biết trồng cây ăn trái, trồng lúa ruộng nước. Biết sống du mục. Họ đã biết chế tạo vũ khí từ viên đá cục, đến đá mài làm dao, búa, gậy gộc, và cột đá mài làm chia ở đầu gậy. Đến khi tìm gặp kim loại họ biết rèn luyện làm vũ khí bén nhọn: Gươm, dao, giáo, mác. Di chuyển trên sông biển từ chiếc bè, tiến tới chiếc ghe độc mộc, tới cưa ván đóng thuyền to, làm cột buồm thay thế sức chèo bơi. Nghề đánh cá do dân sống bờ sông, bờ biển làm lương thực, lúc đầu dùng chia đâm cá, đến đương thúng rô, đăng đỏ và tiến tới làm lưới đánh bắt cá từ sông hồ tới biển cả. Văn học tuy hiếm hoi, nhưng cũng còn lưu lại nhiều tài liệu quý giá trong các Kim tự tháp. Võ học đã phát triển võ thuật trong các bộ lạc, tuyển chọn nhơn tài, đến khi có kim loại, sanh ra kiếm pháp và đao pháp cùng những phương thức chiến pháp tuyệt kỹ. Tôn giáo lúc đầu đa thần, nhưng khi các tăng sĩ truyền bá tín nhiệm đấng Sáng tạo được toàn thể tín nhiệm, giải tỏa đa thần.

Sacramento, ngày 17 tháng 5 năm 2015